

## เรื่อง ผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานธนาคารโลก

การเดินทางเยือนประเทศไทยของ นาย James D. Wolfensohn ประธานธนาคารโลก นับว่าเป็นจุดหมายแรกในการเดินทางเยือนทวีปเอเชียเพื่อประเมินผลของการแก้ไขปัญหาทางการเงินของภูมิภาคนี้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ทางธนาคารโลกจะให้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและปัญหาทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือคนยากจน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2541 ณ กระทรวงการคลัง นาย Wolfensohn ได้พบกับ นายชารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความยินดีและขอบคุณธนาคารโลกที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงประเด็นในด้านการปรับโครงสร้างที่ได้ร่วมกันจัดทำ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยได้รับการแก้ไขในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยจะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

นาย Wolfensohn ประธานธนาคารโลกได้กล่าวยืนยันในการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. การสร้างพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มรายได้ประชาชาติ โดยการแก้ไขและปรับปรุงระบบการเงิน การปรับปรุงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และการบริหารหนี้เงินกู้ต่างประเทศ มาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการที่เสริมมาตรการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนี้

2. การเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ให้น้อยที่สุด

3. การเพิ่มคุณภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลักของภาครัฐ

ธนาคารโลกเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในขั้นต้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นมีต้นทุนและจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือคนว่างงาน การแก้ไขและปรับปรุง

ระบบสถาบันการเงินและระบบธุรกิจให้มีความโปร่งใสและมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อีกครั้ง และจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนยากจนอีกทางหนึ่ง

ประธานธนาคารโลกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารโลกในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยจนถึงปัจจุบัน โดยได้เน้นในเรื่องโครงการของธนาคารโลกในการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหนี้และผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินที่ถูกระงับกิจการ จำนวน 56 แห่ง การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เพื่อจัดการกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการเปิดเสรีภาคการเงินเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากธนาคารโลกกำลังเริ่มจัดทำมาตรการช่วยเหลือ 2 ประเภท โดยในส่วนแรกเป็นการดำเนินการตามโครงการที่มีอยู่แล้ว สำหรับอีกส่วนหนึ่งคือโครงการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีมาตรการรองรับและสามารถวัดผลได้ สำหรับงานในด้านอื่น ๆ จะเป็นงานที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณในการกำหนดนโยบายและด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ธนาคารโลกและรัฐบาลไทยกำลังร่วมกันจัดทำโครงการด้านสังคมเพื่อสร้างงานในภูมิภาคและชนบท และช่วยเหลือให้นักเรียนอยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ

นาย Wolfensohn ได้กล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับระบบการเงินและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งภายใต้ความช่วยเหลือจากธนาคารโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ